



รายงานผลการปฏิบัติงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เขี้ยว  
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว  
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า และวรรคหก กำหนดให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการปฏิบัติงานที่แนบมาด้วยนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชูชาติ สารินนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

## คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไปแล้ว นั้น

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ได้ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ตราไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าวในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ ตามอำนาจหน้าที่ที่ระเบียบกฎหมายกำหนด และสภาพปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนตำบลไผ่เขียว ทั้งนี้โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งปัญหาสำคัญของตำบลไผ่เขียวคือ การขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภคในฤดูแล้ง การเกิดอุทกภัยในฤดูฝนเนื่องจากทางระบายน้ำไม่เพียงพอ คูคลอง ที่มีอยู่ต้นเขินขาดแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภคและการเกษตรที่เพียงพอ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนในตำบลไผ่เขียวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ปัญหา ด้านสภาพแวดล้อม ก็เป็นปัญหาที่สำคัญเนื่องจากการใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษในแหล่งน้ำ ในอากาศ ผู้ใช้มีปัญหาสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจทำให้ต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตรที่สูงมาก ในขณะที่ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่มีความแน่นอน ทำให้เกิดปัญหาหนี้สินตามมา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ขาดกระบวนการกลั่นกรองเรียนรู้อย่างเท่าทัน ทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงพยายามที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้พี่น้องประชาชนในตำบลไผ่เขียว ได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพื่อให้พี่น้องประชาชนในตำบลไผ่เขียว และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ได้รับทราบถึงผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว จึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ ที่ผ่านมา หวังว่ารายงานผลการปฏิบัติงาน ฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในการติดตามการพัฒนาต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านของท่านในอนาคตต่อไป

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

## สารบัญ

	หน้า
แนวนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว	๑
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว	๔
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	๑๕
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล	๑๖
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	๑๙
สรุปโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๒๑

## แนวนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

### ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียวมุ่งมั่นที่จะยกระดับด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และการเกษตร ให้ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางในการดำเนินการดังนี้

๑ ก่อสร้างและบำรุงรักษาทางบก และทางที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี เช่น ดำเนินการปรับปรุงถนนที่ได้รับการถ่ายโอน จากหน่วยงานต่าง ๆ และถนนที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หรือมีลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยง กับแผนงานโครงการให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยางหรือถนนลูกรังบดอัด ปรับเกรดให้มีสภาพ ดีขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกในการสัญจรไป การขนส่งสินค้าให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น

๒ แก้ไขปัญหาน้ำประปาที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค พร้อมทั้งวางแผนการใช้น้ำในฤดูแล้ง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำประปามีคุณภาพดีขึ้น รวมทั้งการขยายเขตประปาไปทั่วพื้นที่

๓ ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุม และทั่วถึง

๔ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ พร้อมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรในพื้นที่ตำบลไผ่เขียวให้ครอบคลุม และทั่วถึง

๕ ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ และขยายเขตบริการโทรศัพท์บ้านในตำบลไผ่เขียวอย่างทั่วถึง

### ด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบลโดยมีแนวทางดังนี้

๑ ให้การสนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์กรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดีมีความมั่นคง ส่งเสริมสินค้าของกลุ่มอาชีพต่างๆ และจัดให้มีศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

๒ สนับสนุนส่งเสริมการทำเกษตรกรรม แบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร

๓ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มรายได้กับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน ๓ ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ ๑ ให้แต่ละครอบครัวมีความพอเพียงในการบริโภค

ขั้นตอนที่ ๒ เน้นเศรษฐกิจหรือธุรกิจชุมชน

ขั้นตอนที่ ๓ เชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน และการส่งเสริมด้านการตลาด

๔ ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

๕ จัดตั้งกองทุนกั๊ยมเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำไปลงทุนและมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ขาดเงินทุนหมุนเวียน

### **ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การสาธารณสุขและนันทนาการ**

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและรายได้ โดยยึดหลักการศึกษ สร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

๑ ขยายศักยภาพในแผนงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อเป็นการพัฒนา พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวตำบลไผ่เขียวให้ดีขึ้น ในด้านสังคมสงเคราะห์ให้แก่เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสซึ่งต้องเน้นย้ำเป็นอย่างยิ่ง

๒ ส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบลไผ่เขียว เช่น งานวันหลวง พ่อแม่้ง งานประเพณีแห่บั้งไฟ งานประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ เป็นต้น

๓ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการป้องกันปราบปรามและบำบัดยาเสพติด สนับสนุนการระวังรักษาความปลอดภัย ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งจัดให้มีสนามกีฬา และมีการจัดกาแข่งขันกีฬา ในระดับหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

๔ ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งรายได้ของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้ศึกษาอบรมและเรียนรู้ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น โดยเฉพาะสมาชิกในครัวเรือน นอกจากนี้จะส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี แบบยั่งยืน

๕ สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป

๖ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่

๗ สนับสนุนการให้การศึกษาและปรับปรุงอาคารสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา

๘ สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลไผ่เขียวมีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

๙ ฝึกระวัง ติดตาม สังเกตการณ์ และแก้ไขปัญหาโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในตำบลไผ่เขียว

๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลไผ่เขียวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายในเขตตำบลไผ่เขียวอย่างทั่วถึง

### **ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม**

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว มีนโยบายในการฟื้นฟูสภาพ และป้องกันการเสื่อมโทรมหรือสูญสิ้นไปของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการดำเนินการดังนี้

๑ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์ให้ประชาชนชาวตำบลไผ่เขียว เห็นคุณค่าและมีจิตสำนึก จัดสร้างระบบศูนย์รวมในการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ดูแลรักษาและพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำ ลำคลองให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๒ ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงทัศนียภาพ และสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้คงสภาพสวยงาม สะอาด

๓ กำจัดวัชพืชในแม่น้ำ ลำคลอง เพื่อให้ลำคลองมีความสะอาดและน้ำมีคุณภาพดี

๔ ปรับปรุงฟื้นฟูโบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

## ด้านการเมืองการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว จะส่งเสริมให้คนดีเข้ามาปกครองบ้านเมือง และบริหาร โดยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยมีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้

๑ ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในทุกด้าน ได้แก่ การสนับสนุนประชาคม องค์กรประชาชน โดยการ่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนตำบลไผ่เขียว

๒ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ทุกแห่งในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอันก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

๓ เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์ สถาบันองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ให้ประชาชนยอมรับ และให้ความเชื่อถือ

๔ ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทำงาน เช่น การบริหารงานบุคคล โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๕ สร้างระบบงานบริหารงานบุคคล และค่าตอบแทนแนวใหม่โดยยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน โดยดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

๖ เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองมากขึ้น โดยให้ประชาชนเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

๗ สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญกำลังใจให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ

๘ มุ่งเน้นพัฒนา ฝึกอบรมให้ข้าราชการ ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ในองค์กรได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และมีประสบการณ์ในการทำงานมากยิ่งขึ้น

๙ บริหารการคลังอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๑๐ ก่อสร้างอาคาร สำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

๑๑ นำเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๑๒ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่

การกำหนดนโยบายตามที่กล่าวมาข้างต้นได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น นโยบายดังกล่าวจะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในเขตตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตลอดจนผู้นำชุมชนต่างๆ ซึ่งข้าพเจ้าก็จะบริหารงาน โดยให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม โดยถือเอาตามความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต และความสามัคคีของประชาชนตำบลไผ่เขียว เป็นที่ตั้ง

## สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

### สภาพทั่วไป ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ตั้งอยู่ที่หมู่ ๒ บ้านทุ่งสงบ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ห่างจากตัวอำเภอสว่างอารมณ์ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุทัยธานี ประมาณ ๔๕ กิโลเมตร จัดตั้งเป็น อบต. เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙

### พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียวมีพื้นที่ทั้งหมด ๑๓๕.๔๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘๔,๖๖๘ ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร ประมาณ ๖๗,๔๓๖ ไร่

### อาณาเขต

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ตำบลห้วยน้ำหอม	อำเภอลาดยาว	จังหวัดนครสวรรค์
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ตำบลบ่อยาง	อำเภอสว่างอารมณ์	จังหวัดอุทัยธานี
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ตำบลบ่อยาง	อำเภอสว่างอารมณ์	จังหวัดอุทัยธานี
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ตำบลน้ำรอบ	อำเภอลานสัก	จังหวัดอุทัยธานี

### สภาพพื้นที่

สภาพพื้นที่ของตำบลไผ่เขียว เป็นที่ดอนสลับที่ลุ่ม ปลูกได้ทั้งพืชไร่และทำนาสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ลาดเอียงจากทิศตะวันตกมาทิศตะวันออก มีบางหมู่บ้านลาดเอียงจากทิศใต้สู่ทิศเหนือ พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ป่าสงวน อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้



จำนวนหมู่บ้าน / ประชากร / คริวเรือน

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากร			จำนวน คริวเรือน	หมายเหตุ
		ชาย	หญิง	รวม		
๑	บ้านคอนตาเสา	๒๓๐	๒๒๐	๔๕๐	๑๗๒	
๒	บ้านทุ่งสงบ	๗๘๙	๗๖๑	๑๕๕๐	๖๘๐	
๓	บ้านกกตาล	๓๖	๒๗	๖๓	๒๔	
๔	บ้านวังบุญ	๑๙๑	๑๗๓	๓๖๔	๑๔๘	
๕	บ้านคอนใหญ่	๒๗๖	๒๖๔	๕๔๐	๒๐๑	
๖	บ้านหนองโพ	๖๖	๗๕	๑๔๑	๔๗	
๗	บ้านทุ่งมน	๒๕๗	๒๕๙	๕๑๖	๑๘๗	
๘	บ้านคลองลำปาง	๕๗๒	๖๑๗	๑,๑๘๙	๔๐๓	
๙	บ้านทุ่งยาว	๓๓๑	๓๓๗	๖๖๘	๒๔๕	
๑๐	บ้านหนองรัก	๓๗๗	๓๙๐	๗๖๗	๓๔๔	
๑๑	บ้านคลองข่อย	๕๘๑	๕๙๙	๑,๑๘๐	๔๕๑	
๑๒	บ้านหนองเข้	๒๑๙	๒๐๘	๔๒๗	๑๔๗	
๑๓	บ้านหนองบำหรุ	๑๑๗	๑๒๔	๒๔๑	๘๗	
๑๔	บ้านเขาพระ	๑๔๔	๑๒๕	๒๖๙	๑๐๐	
๑๕	บ้านเกาะกลาง	๑๒๙	๑๓๙	๒๖๘	๘๐	
๑๖	บ้านคลองลำปางเหนือ	๒๕๑	๒๓๖	๔๘๗	๑๔๔	
๑๗	บ้านวังเกษตร	๑๒๑	๑๓๐	๒๕๑	๗๐	
๑๘	บ้านบึงนา	๑๓๐	๑๓๒	๒๖๒	๗๐	
๑๙	บ้านบ่อชุมแสง	๑๗๑	๑๗๙	๓๕๐	๑๐๖	
๒๐	บ้านทุ่งพัฒนา	๑๕๑	๑๖๓	๓๑๔	๗๙	
๒๑	บ้านไร่อ้อยพัฒนา	๑๒๔	๑๔๐	๒๖๔	๘๗	
๒๒	บ้านบึงต้น	๑๙๘	๑๙๐	๓๘๘	๑๑๕	
๒๓	บ้านใหม่มงคล	๒๖๙	๒๓๗	๕๐๖	๑๓๒	
๒๔	บ้านป่าไผ่ใหญ่	๗๖	๖๒	๑๓๘	๖๒	
๒๕	บ้านไค้ตาคี	๑๔๑	๑๒๘	๒๖๙	๘๖	
รวม		๕,๙๔๗	๕,๙๑๕	๑๑,๘๖๒	๔,๒๖๗	

ข้อมูล : ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

ที่มา : สำนักทะเบียน อำเภอสว่างอารมณ์

จำแนกการใช้พื้นที่การเกษตร

หมู่ ที่	ชื่อหมู่บ้าน	ครัวเรือน เกษตรกร	พื้นที่ทั้งหมด(ไร่)	พื้นที่การ เกษตร	จำแนกการใช้พื้นที่						
					นา	มัน	ข้าวโพด	ไม้ผล	อ้อย	ผัก	ไม้ยืนต้น
๑	บ้านดอนตาเสา	๑๑๖	๔,๔๑๕	๔,๒๒๘	๔,๒๒๘	-	-	-	-	-	-
๒	บ้านทุ่งสงบ	๒๕๖	๑๒,๑๖๘	๑๑,๗๑๔	๖,๓๗๕	๓๕๘	๗๖๔	๘๑	-	-	๔๐
๓	บ้านกกตาล	๑๑	๕๖๘	๓๔๖	๓๒๖	๖๔	-	-	-	-	๕
๔	บ้านวังบุญ	๑๐๒	๓,๒๐๖	๒,๕๕๓	๓,๑๘๐	-	๔๘	-	-	๑	-
๕	บ้านดอนใหญ่	๕๓	๓,๒๙๙	๒,๗๒๕	๑,๗๒๔	-	๓๐	-	-	-	-
๖	บ้านหนองโพ	๑๙	๖๙๙	๕๙๘	๖๓๘	-	-	-	-	-	-
๗	บ้านทุ่งมน	๑๓๕	๕,๑๑๘	๔,๗๘๘	๓,๕๖๗	๙๗๙	๑๕	๒๐	-	-	๒๕๐
๘	บ้านคลองลำปาง	๒๐๒	๖,๓๒๐	๖,๐๔๙	๑,๐๓๕	๕,๐๑๗	๔๘	๔๒	-	๑๐	๕
๙	บ้านทุ่งยาว	๗๔	๓,๑๓๖	๒,๙๗๘	๑,๒๙๕	๖๒๒	๑๓๑	-	-	๕	-
๑๐	บ้านหนองรัก	๙๒	๕,๑๒๗	๔,๙๕๒	๖๙๑	๑,๘๐๙	๓๑๘	๖๒	-	๒	๕๘๕
๑๑	บ้านคลองข่อย	๒๐	๑,๙๔๐	๑,๖๓๐	๒๐๗	๒๓๕	๑๓๙	๒๐	-	-	-
๑๒	บ้านหนองเข้	๑๑๓	๒,๙๗๕	๒,๖๔๙	๒,๐๒๕	๔๕๙	๗๑๓	-	-	-	๔๕
๑๓	บ้านหนองบัวหุ	๗๐	๒,๐๙๑	๑,๗๖๘	๑,๑๘๓	-	๖๔๒	-	-	-	-
๑๔	บ้านเขาพระ	๘๕	๓,๖๙๖	๓,๔๓๙	๒,๒๖๘	๗๙	๑,๐๔๑	-	-	-	-
๑๕	บ้านเกาะกลาง	๒๘	๒,๐๑๖	๑,๖๘๓	๖๘๑	๑๔๙	-	๑๘	-	-	-
๑๖	บ้านคลองลำปางเหนือ	๑๔๑	๔,๐๕๑	๓,๗๒๑	๕๙๓	๒,๙๙๗	๔๒๙	๘๕	-	๗	๒๕
๑๗	บ้านวังเกษตร	๖๓	๒,๒๑๒	๑,๘๖๑	๗๗๖	๗๐๓	๑๗	๗๐	-	๑	-
๑๘	บ้านบึงนา	๘๖	๑,๒๑๘	๑,๑๖๕	๒๘๖	๑,๘๗๙	๘๘	-	-	๔	๖๘
๑๙	บ้านบ่อชุมแสง	๑๑๔	๓,๗๘๘	๓,๔๓๕	๑,๗๐๕	๖,๖๙๙	๑,๐๒๒	-	-	-	๕๘
๒๐	บ้านทุ่งพัฒนา	๖๓	๑,๑๘๗	๙๗๕	๔๘๐	๕๕๘	๑๖๘	๖	-	๑๖	-
๒๑	บ้านไร่อ้อยพัฒนา	๒๒	๓,๘๘๓	๓,๖๔๓	๑๔๑	๙๐๘	๒๑	๕๖	-	๑๕	๓๙๐
๒๒	บ้านบึงต้น	๘๓	๓,๐๑๘	๒,๗๔๒	๓๐๘	๒,๗๒๘	๑๗	-	-	-	๖๐
๒๓	บ้านใหม่มงคล	๓๐	๓,๒๐๐	๒,๙๓๔	๑๓๓	๓๑๕	๒๔๙	๒๖	-	๙	-
๒๔	บ้านป่าไผ่ใหญ่	๙๖	๒,๘๓๗	๒,๕๖๗	๓๑๗	๗๔๐	๓,๕๙๕	-	-	-	-
๒๕	บ้านโค้งตากลิ	๘๙	๒,๕๐๐	๒,๒๓๘	๓๕๙	๙๑๖	๑,๗๓๙	-	-	-	-
รวม		๒,๑๖๓	๘๔,๖๖๘	๗๗,๒๘๑	๓๔,๕๒๑	๒๘,๒๑๔	๑๑,๒๓๔	๔๘๖	-	๗๐	๑,๕๓๑

ที่มา : การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ำ) ปี ๒๕๖๒

### สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ ประชากรของตำบลไผ่เขียวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ เป็นอาชีพหลัก (ทำไร่อ้อย ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง และรับจ้างเป็นบางส่วน)

#### การรวมกลุ่มทางการผลิต

กลุ่มอาชีพทอเสื่อ หมู่ ๑๑,๒๓

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ หมู่ ๑ - ๒๕

กองทุนหมู่บ้าน หมู่ ๑ - ๒๕

หมู่บ้านตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ๑๕ หมู่บ้าน

ศูนย์ สาธิตการตลาด จำนวน ๑ แห่ง หมู่ที่ ๒

#### หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

อุตสาหกรรมในครัวเรือน	๑	แห่ง
โรงสี	๓	แห่ง
ปั้มน้ำมัน	๒๗	แห่ง
ร้านค้า	๘๐	แห่ง
ร้านตัดผม	๒	แห่ง
อู่ซ่อมรถ	๙	แห่ง
กิจการห้องเช่า	๔๑	แห่ง
ฟาร์ม	๒	แห่ง (ฟาร์มจระเข้ , ฟาร์มไก่)
โรงงานน้ำตาล	๑	แห่ง

#### ผลผลิตหรือสินค้าที่สำคัญ

ผ้าทอกี่พื้นเมือง หมู่ที่ ๗,๑๑

แคบหมู กระยาสารท หมูฝอย ผลไม้ดอง หมู่ที่ ๓

พริกแกง หมู่ที่ ๖

### สภาพสังคม

#### สถาบันการศึกษา / สถาบันทางศาสนา แหล่งข่าวสาร

โรงเรียนประถมศึกษา	๘	แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)	๔	แห่ง
วัด / สำนักสงฆ์	๑๘	แห่ง (วัด ๑๓ สำนักสงฆ์ ๕)
โบสถ์	๓	แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕	แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	๒๕	แห่ง

### การสาธารณสุข

สถานีอนามัยประจำตำบล	๓	แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน	๒	แห่ง
อัตราการมีและใช้สวมราตน้ำ	๑๐๐	เปอร์เซ็นต์
รถ รับ-ส่งผู้ป่วย (EMS) ประจำตำบล	๑	คัน

### ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จุดตรวจประจำตำบล	๑	แห่ง
สมาชิก อปพร.	๑๓๒	คน

### ระบบบริการพื้นฐาน

#### การคมนาคม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๔	สาย
ถนนลาดยาง	๗	สาย
ถนนลูกรัง	๗๖	สาย
ถนนดิน	๕๓	สาย

#### การโทรคมนาคม

หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย ๒๕ แห่งได้แก่หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖, ๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔ จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า	๒๕	หมู่บ้าน
---	----	----------

## ระบบประปาหมู่บ้าน

หมู่ที่	จำนวน	ประปาผิวดิน	ประปาบาดาล	อยู่ในความรับผิดชอบของ		หมายเหตุ
				อบต.	หมู่บ้าน	
๑	๑	-	๑	๑	-	
๒	๔	๑	๓	๒	๒	ใช้ร่วมกับหมู่ ๒ บางส่วน
๓	-	-	-	-	-	
๔	๑	๑	-	๑	-	
๕	๑	-	๑	๑	-	ใช้ร่วมกับหมู่ ๒ บางส่วน
๖	๑	-	๑	-	๑	
๗	๒	๑	๑	-	๒	
๘	๑	-	๑	-	๑	
๙	๑	-	๑	๑	-	
๑๐	๑	-	๑	-	๑	
๑๑	๓	-	๓	๒	๑	
๑๒	๒	-	๒	๒	-	ใช้ร่วมกับหมู่ ๑๓ บางส่วน
๑๓	๑	-	๑	๑	-	
๑๔	๑	-	๑	๑	-	
๑๕	๒	-	๒	๑	๑	
๑๖	-	-	-	-	-	ใช้ร่วมกับหมู่ ๘
๑๗	๑	-	๑	-	๑	
๑๘	๒	-	๒	๒	-	
๑๙	๑	-	๑	๑	-	
๒๐	๑	-	๑	๑	-	
๒๑	๑	-	๑	๑	-	
๒๒	๑	-	๑	-	๑	
๒๓	๑	-	๑	๑	-	
๒๔	-	-	-	-	-	
๒๕	๑	-	๑	-	๑	
รวม	๓๑	๓	๒๘	๑๙	๑๒	

### แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำน้ำ , ลำห้วย ๑๓ แห่ง  
(คลองลำปาง, คลองตะเคียน, ลำกลางตะคอง, ห้วยน้ำดัง, คลองข่อยเป่า, ห้วยตะกอน, คลองโพ, คลองห้วยบง, ห้วยก้านยาว, คลองน้ำซุ่น, ลำเหมืองทุ่งมน, คลองมะสัง, คลองตะคล้อ)
- ลำคลองสายหลัก ๕ แห่ง  
(คลองโพ, คลองห้วยตะกอน, ห้วยบง, ห้วยก้านยาว, คลองลำปาง)
- บึง ๕ แห่ง  
(บึงลาด, บึงยาว, บึงตัน, บึงฝาง, บึงน้อย)

### แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย ๕๑ แห่ง
- บ่อน้ำตื้น / บ่อบาดาล ๒๓๙ แห่ง
- เหมืองส่งน้ำ ๑๘ แห่ง
- สระเก็บน้ำประจำไร่นา ๕๖๐ แห่ง
- สระเก็บน้ำสาธารณะ ๒๗ แห่ง
- อ่างเก็บน้ำ ๒ แห่ง

### ข้อมูลสิ่งก่อสร้างสาธารณะประโยชน์

- ศาลาเอนกประสงค์ ๑๙ แห่ง  
(หมู่ ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๔ ,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๕)
- วัดและสำนักสงฆ์ ๑๙ แห่ง
- สถานเอนกมัย ๓ แห่ง
- โรงเรียน ๘ แห่ง
- ศูนย์ สสมช. ๒๕ แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง
- อบต. ๑ แห่ง
- ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบล ๑ แห่ง
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ๑ แห่ง

### วัฒนธรรมประเพณี

- ประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี
- ประเพณีบุญบั้งไฟ จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม (หมู่ที่ ๑๑,๑๖,๒๐,๒๓ )
- ประเพณีตักบาตรเทโว จัดขึ้นในเดือนตุลาคมของทุกปี

แหล่งท่องเที่ยว ; เมืองโบราณบึงคอกช้าง ,ถ้ำเขาขี้ ,ถ้ำเขากวางทอง ,วัดถ้ำเขาพระ,อ่างเก็บน้ำสิริร้อยไร่

ด้านการเมือง/การบริหาร

คณะผู้บริหาร / สมาชิกสภา / ข้าราชการ อบต. จำนวน ๕๕ คน ประกอบด้วย

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	หมายเหตุ
	<b>คณะผู้บริหาร</b>			
๑	นายชูชาติ สารีนนท์	นายก อบต. ไผ่เขียว	ปริญญาตรี	
๒	นายปรีชา มณีพูนทรัพย์	รองนายก อบต. ไผ่เขียว	ม. ๖	
๓	นายเก่ง หมั่นเขตรกรณ์	รองนายก อบต. ไผ่เขียว	ม. ๓	
๔	นายสมหวัง ม่วงสุข	เลขานุการนายก อบต.ไผ่เขียว	ม. ๖	
	<b>สมาชิกสภา อบต.</b>			
๑	นายกมล ชุนารักษ์	ประธานสภา อบต.	ปริญญาตรี	
๒	นายทองคำ ว่องเกษการณ	รองประธานสภา อบต.	ม. ๓	
๓	นางลิลลักษณ์ สังข์อินท์	เลขานุการสภา อบต.	ปริญญาตรี	ปลัด อบต.
๔	นายมน เก่งเกตุ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑	ป. ๖	
๕	นายไพฑูรย์ กล้าธัญญกรณ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑	ม. ๓	
๖	นายสัญญา เทวีสิทธิ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒	ป. ๖	
๗	นางเสมียน พันธุ์มหา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒	ม. ๖	
๘	นางสนาม เรืองพูล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓	ป. ๖	
๙	นางนพกนก เหล่าเขตรกิจ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓	ม. ๖	
๑๐	นายสำราญ ขานดำ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔	ป. ๖	
๑๑	นายชลอ ฤทธิเดช	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔	ม. ๓	
๑๒	นายสมควร สีทอง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕	ม. ๖	
๑๓	นางระพีพรรณ แก้วมณี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖	ปวส.	
๑๔	นางนงเล็ก ผาดไทยสงค์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖	ม. ๓	
๑๕	นายสมจิตร์ เรือศรีจันทร์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗	ม. ๖	
๑๖	นายสุวรรณ ชุมสิงห์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗	ม. ๖	
๑๗	นายอำนวยการ ทองกล้า	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘	ป. ๔	
๑๘	นางชนิษฐา สมัครกสิกิจ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘	ม. ๖	
๑๙	นายวสันต์ ช้างเผือก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙	ป. ๗	
๒๐	นายสำรวย โคยะทา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙	ม. ๓	
๒๑	นายมานพ อินทร์ใจดี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐	ม. ๓	
๒๒	นายบุญหลาย พิมพา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑	ป. ๔	

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	วุฒิ การศึกษา	หมายเหตุ
๒๓	นายวิชัย วิชัยโคตร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑	ป. ๔	
๒๔	นายธีระพงษ์ พิเรนคำ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒	ม. ๓	
๒๕	นายครอบครัว ชันการไร่	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒	ม. ๓	
๒๖	นายทองสา วงศ์หาจักร์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓	ป. ๔	
๒๗	นายบุญยืน กสิการณ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓	ป. ๔	
๒๘	นายอมรเทพ ลำเจียก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔	ม. ๓	
๒๙	นายประสิทธิ์ สุวรรณพยัคฆ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔	ป. ๖	
๓๐	นายสรรพวิทย์ ไทยขำ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕	ปริญญาตรี	
๓๑	นายประจักษ์ แก่วนัญญะกิจ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖	ม. ๓	
๓๒	นายชนะ แรงเขตรการ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖	ม. ๖	
๓๓	นายธวัช เพ็ญไพฑูรย์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗	ป. ๔	
๓๔	นายอุทัย จันทร์ศรี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗	ป. ๖	
๓๕	นายศรีสมบัติ บุญธัญญการณ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘	ม. ๖	
๓๖	นายสังวาล หิริโอ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘	ป. ๔	
๓๗	นายเฉลย เก่งเกตุ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๙	ป. ๔	
๓๘	นางพรรณพร เอี่ยมฉิน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๙	ม. ๖	
๓๙	นางน้ำฝน วงษ์วิทยา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐	ม. ๓	
๔๐	นายดาร์ณ โอสด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐	ปวช.	
๔๑	นายรุ่งโรจน์ เป็รื่องโสภาส	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๑	ป. ๗	
๔๒	นายทองหยาบ แรงสาริกิจ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๑	ป. ๖	
๔๓	นายมน เข้มันเขตรกรณ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๒	ป. ๖	
๔๔	นายประโยชน์ พลายนาค	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๒	ม. ๖	
๔๕	นางธานี อุ่นดก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๓	ม. ๓	
๔๖	นายวิชัยชนะ นาอุดม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๓	ป. ๔	
๔๗	นายดาว มะเม็ยเม็อง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๔	ม. ๓	
๔๘	นายโสพล จุลมุสิก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๔	ป. ๖	
๔๙	นายสามารถ มั่นสติ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๕	ม. ๖	

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต. เพศชาย ๔๔ คน เพศหญิง ๙ คน ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี	จำนวน	๔	คน
มัธยมศึกษา	จำนวน	๒๗	คน
ปวช./ปวส.	จำนวน	๒	คน
ประถม	จำนวน	๒๐	คน



พนักงาน/เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างของ อบต. จำนวน ๕๔ คน ประกอบด้วย

**สำนักงานปลัด** ๓๐ คน

- พนักงานส่วนตำบล ๘ คน
- พนักงานจ้าง ๒๒ คน

**ระดับการศึกษา**

- ปริญญาโท ๒ คน
- ปริญญาตรี ๙ คน
- อนุปริญญา/ปวส. ๗ คน
- มัธยมศึกษา / ปวช. ๙ คน
- ประถมศึกษา ๓ คน
- ไม่มีวุฒิมัธยมศึกษา - คน

**กองคลัง** ๗ คน

- พนักงานส่วนตำบล ๒ คน
- ลูกจ้างประจำ ๑ คน
- พนักงานจ้าง ๔ คน

**ระดับการศึกษา**

- ปริญญาโท ๑ คน
- ปริญญาตรี ๕ คน
- อนุปริญญา/ปวส. ๑ คน
- มัธยมศึกษา / ปวช. - คน

**กองช่าง** ๗ คน

- พนักงานส่วนตำบล ๒ คน
- พนักงานจ้าง ๕ คน

**ระดับการศึกษา**

- ปริญญาโท - คน
- ปริญญาตรี ๒ คน
- อนุปริญญา/ปวส. ๕ คน
- มัธยมศึกษา / ปวช. - คน

**กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม** ๑๕ คน

- พนักงานครู ๘ คน
- พนักงานจ้าง ๗ คน

**ระดับการศึกษา**

- ปริญญาโท - คน
- ปริญญาตรี ๑๓ คน
- อนุปริญญา/ปวส. ๑ คน
- มัธยมศึกษา / ปวช. ๑ คน

**รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล**

**ปีงบประมาณ ๒๕๖๒**

- รายได้ที่ อบต. จัดเก็บเอง	จำนวน	๓,๓๓๕,๐๐๐.๐๐	บาท
- รายได้ที่ส่วนราชการจัดเก็บให้	จำนวน	๒๕,๗๖๕,๐๐๐.๐๐	บาท
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	จำนวน	๔๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
	รวม	๗๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท

รายจ่าย	จำนวน	๗๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
---------	-------	---------------	-----

**เปรียบเทียบรายได้ ๒ ปีซ้อนหลัง**

ที่	แหล่งที่มารายได้	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑		ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
		บาท	สต.	บาท	สต.
๑	รายได้ที่ อบต. จัดเก็บเอง	๓,๒๑๒,๘๙๒	๙๑	๓,๓๓๕,๐๐๐	๐๐
๒	รายได้ที่ส่วนราชการจัดเก็บให้	๒๗,๔๘๙,๑๔๒	๙๖	๒๕,๗๖๕,๐๐๐	๐๐
๓	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	๔๐,๑๖๙,๘๒๒	๐๐	๔๓,๙๐๐,๐๐๐	๐๐
	รวม	๗๐,๘๗๑,๘๕๗	๘๗	๗๓,๐๐๐,๐๐๐	๐๐

**เปรียบเทียบรายจ่าย ๒ ปีซ้อนหลัง**

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ่ายจริง	จำนวน	๖๐,๓๕๕,๖๑๘.๔๔	บาท
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ่ายจริง	จำนวน	๗๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท

## วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

### ๔.๑ วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

“โครงสร้างพื้นฐานสะดวก เศรษฐกิจสังคมดี รักษาประเพณีพื้นบ้าน การศึกษาวัฒนธรรม นำพัฒนาแหล่งน้ำ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ อบต. นำอยู่”

### ๔.๒ พันธกิจ

เพื่อให้การพัฒนาตำบลไผ่เขียวมุ่งไปสู่ “ความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนในตำบลไผ่เขียว” ภายใต้แนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรอบธรรมาภิบาลและคุณธรรมที่จะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนา เห็นควรกำหนดพันธกิจการพัฒนาตำบลไผ่เขียว ดังนี้

๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
๒. อนุรักษ์ ป่าไม้ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในตำบลไผ่เขียว
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน
๖. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กลาง เล็ก
๗. ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตของประชาชน (สุขภาพ อนามัย)
๘. ส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

### ๔.๓ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
๒. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง, ลดปัญหาสังคม, พึ่งพาตนเองได้
๓. ป่าไม้และอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน วัฒนธรรมให้คงอยู่
๔. ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตให้กับเกษตรกร
๕. อบต. นำอยู่ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

## อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

\*\*\*\*\*

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒) ส่วนที่ ๓ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
มาตรา ๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

- ๑ จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
- ๒ รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ๓ ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
- ๔ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๕ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ๖ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- ๗ คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๘ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- ๙ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็น และสมควร

มาตรา ๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

- ๑ ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
- ๒ ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- ๓ ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
- ๔ ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
- ๕ ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
- ๖ ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
- ๗ บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
- ๘ การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
- ๙ หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ๑๐ ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
- ๑๑ กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
- ๑๒ การท่องเที่ยว
- ๑๓ การผังเมือง

## อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

- ๑ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- ๒ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
- ๓ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
- ๔ การสาธารณสุขูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
- ๕ การสาธารณสุขการ
- ๖ การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
- ๗ การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
- ๘ การส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ๙ การจัดการศึกษา
- ๑๐ การสงคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
- ๑๑ การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- ๑๒ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
- ๑๓ การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- ๑๔ การส่งเสริมกีฬา
- ๑๕ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
- ๑๖ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
- ๑๗ การรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- ๑๘ การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
- ๑๙ การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
- ๒๐ การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
- ๒๑ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
- ๒๒ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
- ๒๓ การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
- ๒๔ การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๒๕ การผังเมือง
- ๒๖ การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

๒๗ การดูแลรักษาที่สาธารณะ

๒๘ การควบคุมอาคาร

๒๙ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓๐ การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓๑ กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด



## ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง ๕ ปี

จากการประชุมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลไผ่เขียว เพื่อรับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ และได้รวบรวมปัญหาความต้องการ เพื่อจัดลำดับความสำคัญ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

### ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

##### แนวทางการพัฒนา

- ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ โทรศัพท์สาธารณะ ประปา
- ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา พัฒนาแหล่งน้ำจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค และเกษตรกรรม

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

##### แนวทางการพัฒนา

- อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- การส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
- การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

##### แนวทางการพัฒนา

- พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชิงอนุรักษ์
- ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

##### แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข
- ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
- ส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น
- ส่งเสริมอนุรักษ์ และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

## ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง

### แนวทางการพัฒนา

- พัฒนาขีดสมรรถนะและความสามารถในการทำงานของบุคลากร อบต.ไผ่เขียว
- ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
- พัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร
- ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

\*\*\*\*\*



## โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

### โครงการ/กิจกรรมที่ อบต.ไผ่เขียวดำเนินการ

#### ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านดอนตาเสา (สายทางบ้านดอนตาเสา – บ้านวังบุญ) ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านดอนตาเสา (สายทางบ้านนางสำเภา จุลมุลิก – บ้านนางบุญยืน หมั่นการนา) ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งสงบ (สายทางกลุ่มบ้านหมื่นอก) ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๔๙๖,๙๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งสงบ (สายทางกลุ่มบ้านช่างเอ้ – ทางหลวง ๓๔๕๖) ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๓๓๖,๐๐๐ บาท
๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งสงบ (สายทางหลังวัดทุ่งสงบ – บ้านเขาพระ) ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐ บาท
๖. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งสงบ (สายทางคันคลองเขาพระ- ถนนลาดยางตลุกคู ตำบลไผ่เขียว) งบประมาณ ๒๔๕,๐๐๐ บาท
๗. โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านทุ่งสงบ ขนาดพื้นที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๗๐ ตารางวา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๘,๒๒๗.๕๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งสงบ ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๑,๔๘๐,๐๐๐ บาท (งบเงินอุดหนุน)
๘. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งสงบ (สระหลวงหลังวัดทุ่งสงบ) ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๙๗,๐๐๐ บาท
๙. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งสงบ ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๕,๐๗๐,๐๐๐ บาท (งบเงินอุดหนุน)
๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านวังบุญ (สายทางแยกสะพาน – สระประปา) ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๔๙๕,๗๐๐ บาท
๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านดอนใหญ่ (สายทางแยกทางหลวง ๓๔๕๖ – กลุ่มบ้านนายสายชล) ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๓๘๒,๐๐๐ บาท
๑๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านดอนใหญ่ (สายทางแยกทางหลวง ๓๔๕๖ – บ้านดอนใหญ่) ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๑,๒๔๗,๐๐๐ บาท
๑๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโพ (สายทางศาลาหมู่บ้าน – กลุ่มบ้าน น.ส.น้อย เพชรชัย) ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๑๖๔,๐๐๐ บาท
๑๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโพ (สายทางเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม – กลุ่มบ้านนายพีระพล) ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๗๑,๐๐๐ บาท
๑๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งมน (สายทางบ้านทุ่งยาววังหิน – กลุ่มบ้านตาเทพ) ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท
๑๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ (สายทางบ้านคลองลำปาง – บ้านบึงต้น) ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๘๔๒,๘๐๐ บาท
๑๗. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. พร้อมเทถนนคอนกรีตหลังท่อและก่อสร้างทางระบายน้ำด้วย พร้อมเรียงหินใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านคลองลำปาง (สายทางคลองลำปางเหนือ – บ้านคลองลำปาง) ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๓๒๘,๐๐๐ บาท

๑๘. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. (สายทางคลองลำปางเหนือ – บ้านคลองลำปาง) หมู่ที่ ๘ บ้านคลองลำปาง ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๑๕๗,๐๐๐ บาท
๑๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองรัก (สายทางสี่แยกหนองรัก-บ้านไร่อ้อยพัฒนา) ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท
๒๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองรัก (สายทางบ้านนายคำรณ กล้ากสิการ – นายชินโชค ปิยภาพ) ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๓๙๘,๐๐๐ บาท
๒๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองรัก (สายทางบ้านหนองรัก – บ้านไร่อ้อยพัฒนา) ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๑,๙๘๘,๐๐๐ บาท
๒๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ (สายทางกลุ่มบ้านคลองข่อย) ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๕๔๓,๐๐๐ บาท
๒๓. โครงการปรับปรุงถนนดินและเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเข้ (สายทางคั่นคลองข่อยเป่า – คลองชลประทาน) ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐ บาท
๒๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองลำปางเหนือ (สายทางจากสี่แยกบ้านนายประจักษ์ แก้วนัฏญะกิจ – บ้านนายวิเชียร วาริสุทธิ) ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท
๒๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.๓๙-๐๑๑ (สายบ้านบึงนา – บ้านทุ่งพัฒนา) หมู่ที่ ๑๘ บ้านบึงนา ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๙,๙๐๓,๐๐๐ บาท (งบเงินอุดหนุน)
๒๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๘ (สายทางบ้านบึงนา – บ้านวังเกษตร) ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๕๖๐,๐๐๐ บาท
๒๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒๐ บ้านทุ่งพัฒนา (สายทางเชื่อมถนน คสล. – สะพาน คสล.) ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๙๙,๐๐๐ บาท
๒๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒๑ บ้านไร่อ้อยพัฒนา (สายทางบ้านนายทองหยาบ - ป่าสัก) ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๒๘๖,๐๐๐ บาท
๒๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒๒ บ้านบึงตัน (สายทางบ้านบึงตัน – แยกทางหลวง ๓๔๕๖) ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐ บาท
๓๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. ๓๙-๐๐๗ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๖ – บ้านหนองรังแตน หมู่ที่ ๒๒ บ้านบึงตัน ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๙,๙๑๐,๐๐๐ บาท (งบเงินอุดหนุน)
๓๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒๓ บ้านใหม่มงคล (สายแยกทางหลวง ๓๔๕๖ – กลุ่มบ้านนายวิรัตน์) งบประมาณ ๓๙๓,๐๐๐ บาท
๓๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒๔ บ้านป่าไผ่ใหญ่ – ท.ช. ตลุกคู่-ไผ่เขียว ) ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๔๖๔,๐๐๐ บาท
๓๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒๕ บ้านไค้งตาคลี (สายทางบ้านไค้งตาคลี – บ้านหนองบำหรุ) ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท
๓๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒๕ บ้านไค้งตาคลี (สายทางบ้านไค้งตาคลี – บ้านหนองบำหรุ) ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๑,๐๓๗,๐๐๐ บาท

## ๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๑. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ๒,๔๐๖,๘๐๐ บาท
๒. โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑๓๗,๗๙๐ บาท
๓. โครงการจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๙๐๒ ชุด งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐ บาท
๔. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๑๔๑,๘๐๐ บาท
๕. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ ๑๖,๑๐๑,๖๐๐ บาท
๖. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณ ๕,๔๖๒,๔๐๐ บาท
๗. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ ๑๒๖,๐๐๐ บาท
๘. โครงการอบรมแกนนำเยาวชน ๔ ดี สภากาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๙. โครงการมรดกโลกห้วยขาแข้ง งบประมาณ ๑๒๑,๐๐๐ บาท
๑๐. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑๖,๐๘๐ บาท
๑๑. โครงการคัดกรองผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน งบประมาณ ๑๗๕,๐๒๕ บาท
๑๒. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษาแก่วัยรุ่น งบประมาณ ๕๑,๕๓๗ บาท
๑๓. โครงการทบทวน แก้ไข เพิ่มเติมแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ งบประมาณ ๑๗,๘๘๐ บาท
๑๔. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๕. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งมน ตำบลไผ่เขียว จำนวน ๘ ตัว พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐ บาท
๑๖. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๙๔๖,๕๖๐ บาท
๑๗. โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๓๓๕,๔๐๐ บาท
๑๘. โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๒๓,๔๐๐ บาท
๑๙. โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๒๓,๔๐๐ บาท
๒๐. โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๓๕,๑๐๐ บาท
๒๑. โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๕๐,๓๑๐ บาท
๒๒. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลไผ่เขียว ๘ แห่ง งบประมาณ ๔,๐๘๙,๗๒๐ บาท
๒๓. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสงบ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งสงบ ตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๑๖๗,๐๐๐ บาท
๒๔. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งมน ตำบลไผ่เขียว จำนวน ๘ ตัว พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐ บาท
๒๕. โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๒๒,๑๙๐ บาท
๒๖. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว งบประมาณ ๑๑๒,๔๗๐ บาท

## ๓.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

๑. โครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑๕๘,๐๐๐ บาท

# ภาคผนวก





































